

Số: /BC-UBND

Phổ An, ngày tháng 10 năm 2023

## BÁO CÁO

### Công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Thực hiện Công văn số 3229/UBND ngày 26/10/2023 của UBND thị xã Đức Phổ về việc báo cáo kết công tác thi đua, khen thưởng. Nay UBND xã Phổ An báo cáo kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 như sau:

#### Phần I

### KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2023

#### I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

##### 1. Đặc điểm tình hình chung:

Phổ An là xã ven biển nằm phía Đông Bắc thị xã Đức Phổ, phía Đông giáp biển Đông, phía Tây giáp xã Đức Lâm (huyện Mộ Đức) - xã Phổ Thuận - phường Phổ Văn, phía Nam giáp phường Phổ Quang, Có chiều dài bờ biển 8,5 km. Có tổng diện tích tự nhiên 1815,41 ha. Địa giới hành chính của xã được phân thành 04 thôn, 14 xóm (khu dân cư). Dân cư được phân bố khắp 04 thôn và 14 xóm; Dân số 12.447 khẩu, có 2.786 hộ. Đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn vì đa số nhân dân sống chủ yếu bằng nghề nông nghiệp, nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản và đi vào Tp Hồ Chí Minh làm ăn là chủ yếu.

Trong năm qua mặt dù gặp nhiều khó khăn thử thách, nhưng dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền, sự cố gắng, nỗ lực của Mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể xã và sự đồng thuận của Nhân dân đã góp phần làm cho kinh tế - xã hội của xã tiếp tục phát triển. Quốc phòng, An ninh được bảo đảm. Việc ban hành cơ chế, chính sách, các quy định được triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời, quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng bộ và Nghị quyết của HĐND xã, các văn bản của Nhà nước và các cấp, các ngành trong việc thực hiện phong trào thi đua của địa phương.

##### 2. Thuận lợi, khó khăn:

2.1. *Thuận lợi:* Được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp trên cùng với sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, HĐND, UBND xã đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tập trung đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, triển khai nhanh các công trình xây dựng cơ bản, giải ngân các nguồn vốn đầu tư, phát triển văn hóa xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đã phát huy nội lực kịp thời tháo dỡ những khó khăn của địa phương.

2.2. *Khó khăn:* Trong năm qua, do ảnh hưởng tác động nhiều yếu tố nhất là dịch bệnh Covid -19 để lại, làm ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế -

xã hội của xã, kéo theo sự tác động lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp, làm giảm tăng trưởng kinh tế; thu nhập, đời sống, việc làm của nhân dân và cán bộ, công chức bị ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện phong trào thi đua, khen thưởng của địa phương.

## **II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:**

### **1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thi đua, khen thưởng:**

*1.1. Tổ chức thực hiện các văn bản của cấp trên về công tác thi đua, khen thưởng:* UBND xã kịp thời triển khai thực hiện các văn bản của cấp trên, về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn xã. Sau khi nhận được văn bản của cấp trên về triển khai đăng ký thi đua năm 2023, UBND xã đã ban hành Công 26/UBND ngày 31/01/2023 về đăng ký thực hiện các danh hiệu thi đua năm 2023. Tổ chức hội nghị triển khai đăng ký thi đua năm 2023 cho các tập thể và cán bộ, công chức người lao động cơ quan, kịp thời tổng hợp gửi hồ sơ về cấp trên theo quy định.

*1.2. Phát động phong trào thi đua của địa phương:* UBND xã ban hành Kế hoạch số 10/KH- UBND ngày 16/01/2023 về Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của xã Phổ An; Kế hoạch số 34/KH- UBND ngày 17/4/2023 về Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 06/7/2022 về Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Phổ An chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 38/KH- UBND ngày 17/4/2023 về phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2023 trên địa bàn xã Phổ An; Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 24/02/2022 về Phát động và triển khai phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính xã Phổ An giai đoạn 2021-2025”

### **2. Kết quả thực hiện các phong trào thi đua:**

*2.1. Kết quả thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động.*

*a) Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”:*

Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới được cấp ủy Đảng, chính quyền, đảng viên, cán bộ, công chức, nhân dân hưởng ứng tích cực. Trong thời gian qua UBND xã đã duy trì địa phương đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2023 xã Phổ An được công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, tại Quyết định số 1525/QĐ-UBND ngày 16/10/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, về việc công nhận xã Phổ An, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022. Các công trình dự án triển khai thi công trên địa bàn xã được nhân dân đồng tình hưởng ứng cao.

*b) Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”:*

UBND xã thực hiện các chính sách giảm nghèo: Chính sách tín dụng ưu đãi, chính sách hỗ trợ về nhà ở, chính sách hỗ trợ tiền điện cho người nghèo và hộ chính sách xã hội.

*c) Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.*

- Phong trào thi đua thực hiện “văn hóa công sở” được cơ quan quán triệt, triển khai đến đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động tích cực hưởng ứng. Trong năm 2022 được cấp trên công nhận cơ quan đạt chuẩn văn hóa.

- UBND xã đã chỉ đạo các ngành nghiêm túc, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, thi đua thực hiện văn hóa công sở”; Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại cơ quan. Thực hiện giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính được công dân đánh giá mức độ hài lòng của người dân ngày càng được nâng lên, mức độ rất hài lòng của người dân luôn đạt trên 99% trở lên, giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4. Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) cấp xã giai đoạn 2022 - 2025 của xã Phổ An, ... Qua đó khẳng định, cán bộ, công chức có năng lực, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc; thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc của cơ quan tuân thủ các kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, nếp sống văn hóa tại cơ quan. Bố trí công sở, phòng làm việc khoa học, hợp lý, gọn gàng, ngăn nắp, có biển chỉ dẫn, môi trường làm việc, đặt hòm thư góp ý tại nơi làm việc, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân phản ánh về thái độ giao tiếp, phục vụ của cán bộ, công chức, người lao động để người đứng đầu cơ quan kịp thời phát hiện chấn chỉnh và xử lý cá nhân sai phạm, nâng cao chất lượng công việc và mức độ hài lòng của người dân về thái độ phục vụ của cán bộ, công chức.

*d) Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí”:*

- Để thực hiện tốt nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, UBND xã đã xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí” xã Phổ An, giai đoạn 2021 – 2025. Theo đó, các ban, ngành, địa phương nâng cao chất lượng xây dựng và hoàn thiện chính sách phù hợp, ổn định, bình đẳng, công khai, minh bạch, tạo đột phá theo phương châm chính sách phải phục vụ sự phát triển, tạo điều kiện cho phát triển. Thi đua huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia đầu tư kết cấu hạ tầng trên cơ sở đảm bảo hiệu quả, chất lượng đầu tư, cân bằng lợi ích của các chủ thể. Thi đua lao động sáng tạo, hoàn thành đúng tiến độ hoặc vượt kế hoạch, đảm bảo chất lượng các công trình trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy xúc tiến, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh - quốc phòng trên địa bàn xã. Nâng cao năng lực, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là trong quy hoạch, xây dựng, quản lý, giám sát, vận hành, khai thác các công trình, dự án kết cấu hạ tầng đảm bảo an toàn, chất lượng, hiệu quả, rút ngắn thời gian thực hiện, tiết kiệm tài nguyên và nguồn nhân lực, sử dụng

nguyên vật liệu có tính ứng dụng cao, thân thiện với môi trường. Vận động toàn dân tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng tại cộng đồng dân cư, tích cực tham gia giải phóng mặt bằng, hiến đất, vật liệu, chung sức làm đường giao thông nông thôn, tham gia xây dựng các công trình phúc lợi tại xã, thôn, xóm.

- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, địa phương trong thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong triển khai thực hiện, Mặt trận, các ban, ngành, hội đoàn thể địa phương trong xã tập trung thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí nhà nước. Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong các lĩnh vực để khôi phục và phát triển kinh tế, phấn đấu thực hiện cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế đã được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phổ An lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước, vốn đầu tư công, tài sản công, ... Đồng thời thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, gắn với bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân, ...

## *2.2. Kết quả thực hiện các phong trào thi đua do tỉnh, thị xã phát động:*

*a) Kết quả triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021- 2025 và phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong các cơ quan hành chính nhà nước:*

- Ngay từ đầu năm UBND xã đã xây dựng Kế hoạch số 38/KH- UBND ngày 17/4/2023 về phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2023 trên địa bàn xã Phổ An.

- Phong trào thi đua ”Dân vận khéo” tại cơ quan được khai đến đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động tích cực hưởng ứng. Địa phương đã tập trung giải quyết những ý kiến, kiến nghị yêu cầu bức xúc của người dân, thực hiện tốt công tác hòa giải; kịp thời nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng trong tầng lớp nhân dân, nâng cao nhận thức, tác phong làm việc, ý thức phục vụ nhân dân và trách nhiệm của người cán bộ công chức; địa phương đã tổ chức hội nghị Bí thư Đảng ủy với nhân dân và Chủ tịch UBND xã tiếp công dân lưu động tại các thôn trên địa bàn xã, tiếp công dân định kỳ tại cơ quan. Qua đó đã phát huy được quyền làm chủ của nhân dân, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

*2.2.2. Kết quả phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính, giai đoạn 2021-2025”:*

- UBND xã đã ban hành các văn bản về thực hiện phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính, giai đoạn 2021-2025” như: Quyết định số 1664/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 về Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính xã Phổ An năm 2023; Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 16/01/2023 về Tuyên truyền cải

cách hành chính năm 2023 trên địa bàn xã Phổ An; Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 31/01/2023 về ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước của UBND xã Phổ An năm 2023; Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 16/01/2023 của UBND xã về truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn xã Phổ An; Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 16/01/2023 của UBND xã về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 và Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 16/01/2023 của UBND xã về duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã Phổ An; Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 31/01/2023 của UBND xã Phổ An về Ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền điện tử và hướng tới chính quyền số năm 2023

- Về công tác cải cách hành chính ngày càng đi vào nề nếp và đạt hiệu quả hơn, giải quyết thủ tục hành chính nhanh, gọn cho người dân; góp phần tạo chuyên biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ công chức và nhân dân trên địa bàn xã, thuận lợi trong việc giải quyết thủ tục hành chính.

- Trong năm 2023, đã tiếp nhận 3.607 hồ sơ, số lượng hồ sơ tiếp nhận Trực tuyến: 2.409 hồ sơ; trực tiếp, dịch vụ bưu chính: 1.155. Trong đó: Hồ sơ kỳ trước chuyển qua: 43; hồ sơ mới tiếp nhận: 3.544. Kết quả giải quyết: 3.593 hồ sơ. Trong đó: Trả trước hạn: 3.232 hồ sơ; trả đúng hạn: 0 hồ sơ; trả quá hạn: 312 hồ sơ. Hồ sơ đang giải quyết chưa đến hạn trả: 14 hồ sơ.

*c) Kết quả triển khai thực hiện phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:*

Thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị cơ quan tổ chức học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao nhận thức và hành động trong cán bộ, công chức và nhân dân.

***2.3. Kết quả thực hiện phong trào thi đua thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng, quân sự địa phương do UBND tỉnh và địa phương:***

***2.3.1 Lĩnh vực kinh tế:*** Tổng giá trị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn năm 2023 ước đạt 1.987,953 tỷ đồng, đạt 107,9% so với NQ HĐND xã đề ra, đạt 94,5% theo chỉ tiêu thị xã giao, Bình quân giá trị sản xuất đầu người 180.215.000 đồng, đạt 108,7% so với NQ HĐND xã đề ra (NQ: 165.770.000 đồng) bình quân thu nhập đầu người 56,03 triệu đồng/người/năm, đạt 100,05% so với NQ HĐND xã (NQ: 56 triệu đồng). Sản lượng lương thực đạt 4.977 tấn, đạt 106,7% kế hoạch năm (NQ: 4.662 tấn). Bình quân lương thực đầu người 451 kg/người/năm, đạt 106,8% so với Nghị quyết (NQ 422kg/năm). Về cơ cấu ngành nông nghiệp chiếm tỷ trọng 23,5%; Công nghiệp - Xây dựng chiếm tỷ trọng 38,6%; Thương mại dịch vụ chiếm tỷ trọng 37,9%. Trong đó:

a) *Về nông lâm ngư nghiệp*: Tổng giá trị sản xuất Nông nghiệp ước đạt: 467,553 tỷ đồng, đạt 135,1% NQ HĐND, đạt 189% so với chỉ tiêu thị xã Đức Phổ giao, tăng 34,6% so với năm trước.

b) *Về chăn nuôi*: Trong năm 2023 tình hình đàn gia súc, gia cầm ổn định, không có dịch bệnh xảy ra. Triển khai phun 87 lít hóa chất sát trùng chuồng trại theo phân bổ của UBND thị xã và tổ chức tiêm phòng 4.425 liều vắc xin lở mồm long móng cho đàn gia súc; 7.200 liều vắc xin dịch cúm gia cầm; tiêm phòng vắc xin viêm da nổi cục cho Trâu, Bò: 1.125 liều và tiêm phòng vắc xin dịch tả lợn 2.000 liều, đã triển khai tiêm trên địa bàn xã theo quy định. Tổng sản lượng thịt hơi bán ra đạt 737 tấn, doanh thu đạt 25,574 tỷ đồng, đạt 113,2% so với kế hoạch năm, đạt 95,4% so với chỉ tiêu thị xã giao. Trong đó:

c) *Về nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản*: Tổng sản lượng đạt 6.464 tấn, doanh thu đạt 405,36 tỷ đồng, đạt 140,3% so với NQ HĐND xã giao; đạt 213,6% so với chỉ tiêu thị xã giao.

d) *Về hoạt động của HTXNN*: Tổ chức Đại hội xã viên thường niên và Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo quy định, tập trung vận động xã viên gieo sạ đúng lịch thời vụ, đảm bảo khâu làm đất và nước tưới cho cây lúa, với năng suất 62 tạ/ha.

đ) *Về lâm nghiệp*: Tăng cường công tác bảo vệ rừng, triển khai các thôn vận động Nhân dân bảo vệ rừng phòng hộ. Kiện toàn Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2023, tổ bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng ở các thôn. Xây dựng kế hoạch triển khai công tác bảo vệ rừng phòng hộ.

**2.3.2. Về công nghiệp – xây dựng và đầu tư công**: Tổng giá trị lĩnh vực này ước đạt 767,4 tỷ đồng, đạt 100,2% so với NQ HĐND, đạt 75,2% chỉ tiêu thị xã giao, đạt 96,36% so với năm trước.

**2.3.3. Về thương mại và dịch vụ**: Vận động và tạo điều kiện cho Nhân dân vay vốn để đẩy mạnh phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, các ngành may gia công, kinh doanh buôn bán lẻ, lưu thông hàng hóa để tăng sức mua trong Nhân dân, đặc biệt chú ý đến chất lượng hàng hóa. Trong năm ước đạt 753 tỷ đồng, đạt 103,3% so với NQ HĐND xã, đạt 90,1% so với chỉ tiêu Thị xã giao, đạt 100,1% so với năm trước.

#### **2.3.4. Công tác tài chính:**

- Dự toán giao đầu năm bao gồm số bổ sung mục tiêu: 12,064 tỷ đồng.  
- Tổng thu ngân sách trong năm ước đạt: 12,164 tỷ đồng, đạt 100,8% so với NQ HĐND xã.

- Tổng chi ngân sách ước đạt: 12,064 tỷ đồng, đạt 100% so với NQ HĐND xã.

- Hoàn thiện sổ sách và báo cáo quyết toán thu chi ngân sách năm 2022, thanh toán các khoản lương, phụ cấp, BHXH, BHYT, và công việc kịp thời cho các ban ngành, hội đoàn thể hoạt động.

- Lập bộ thu và triển khai thu các quỹ, với tổng số tiền là: 91.275.000 đồng. Trong đó:

+ Quỹ Phòng chống thiên tai: 28.025.000 đồng.

+ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa: 28.830.000 đồng.

+ Quỹ Chăm sóc người cao tuổi: 16.320.000 đồng.

+ Quỹ Vì người nghèo: 18.100.000 đồng.

### **2.3.5. Về công tác địa chính, môi trường:**

- Giải quyết hồ sơ công dân tại cơ chế một cửa: Tổng số 150 hồ sơ. Trong đó, có 118 hồ sơ biến động đất đai và 32 hồ sơ đề nghị cấp lần đầu.

- Tham mưu UBND xã giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân, liên quan đến lĩnh vực đất đai.

- Phối hợp với Ủy ban MTTQVN xã tổ chức 04 lượt ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường, hưởng ứng ngày “Chủ nhật xanh”.

### **2.3.6. Về văn hóa xã hội:**

#### **a) Về giáo dục, khuyến học:**

\* *Về giáo dục:* Các trường thực hiện tốt việc dạy và học. Tổng số học sinh của 03 trường có 1.738 học sinh. Với 58 lớp, tổ chức thực hiện hoàn thành chương trình năm học theo kế hoạch, tiếp tục thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

#### **\* Về khuyến học:**

- Xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án “gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập” ở địa phương.

- Các trường tổ chức tổng kết năm học 2022 – 2023 đảm bảo và triển khai sinh hoạt hè cho các em học sinh. Quỹ khuyến học, phối hợp với Mặt trận, các tổ chức Chính trị - xã hội đã vận động hỗ trợ tiền mặt cho các em học sinh nhân ngày tổng kết năm học với số tiền 147.100.000 đồng, 3000 quyển vở trị giá 15 triệu đồng, 10 chiếc xe đạp trị giá 20 triệu đồng.

- Khai giảng năm học 2023-2024. Tổ chức hỗ trợ cho các em học sinh thuộc diện Hộ nghèo, cận nghèo và có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền là: 180.500.000 đồng.

#### **b) Về y tế, dân số:**

\* *Về Y tế:* Thường xuyên theo dõi, giám sát các loại dịch bệnh nguy hiểm. Trong năm không có trường hợp nào mắc bệnh tay chân miệng; bệnh sốt xuất huyết, có 09 ca. Trong năm, dịch bệnh đau mắt đỏ xảy ra trên diện rộng toàn xã. Công tác tiêm chủng mở rộng được thực hiện kịp thời và tiêm chủng đúng quy định. Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân kịp thời với tổng số 1.691 lượt khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn.

- Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được đảm bảo, không có ngộ độc thực phẩm xảy ra. Phối hợp với ngành Y tế cấp trên kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 và tháng vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Tiếp tục duy trì Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế xã, giai đoạn đến năm 2030 theo Quyết định số 1.300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023 của Bộ Trưởng Bộ Y tế.

\* *Về dân số:* Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án kiểm soát dân số các vùng biển, hải đảo và ven biển. Duy trì và phát triển câu lạc bộ không sinh con thứ ba để hạn chế sinh con thứ 3. Đảm bảo các biện pháp tránh thai đạt 100%. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1%; trẻ em suy dinh dưỡng còn 6%.

#### **b) Về VHHT, TDTT và đài truyền thanh:**

#### **\* Đài truyền thanh:**

- Thường xuyên duy trì đầy đủ lịch tiếp âm trên đài thị xã bảo đảm, thường xuyên tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị, kinh tế của địa phương. Xây dựng nội dung tin, bài phát sóng đài thị xã đảm bảo. Thường xuyên sửa chữa, củng cố hệ thống đài truyền thanh xã để đảm bảo công tác chuyển tải thông tin đến nhân dân và các sự kiện chính trị, ngày Lễ lớn của đất nước.

- Vận động nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện: kết quả vận động được 86/45 đơn vị máu, đạt 191,1% chỉ tiêu thị xã giao.

- Tổ chức xét gia đình văn hóa đạt 95,71%, đạt 100,74% chỉ tiêu Thị xã giao. 4 thôn đạt thôn Văn hóa, cơ quan đạt cơ quan văn hóa năm 2023.

*\* Lĩnh vực thể dục thể thao:*

- Tham gia giải cờ tướng mừng Đảng, mừng xuân Quý Mão năm 2023 do thị xã tổ chức, đạt giải ba; Xây dựng kế hoạch và tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023.

- Tổ chức tốt Lễ chào cờ đầu năm và viếng nghĩa trang liệt sỹ nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; Tổ chức bóng đá Nam, giao hữu giữa xã Phổ An và phường Phổ Quang nhân dịp vui xuân đón Tết Quý Mão năm 2023.

- Tham gia bóng chuyền nam giao hữu giữa 03 xã, phường ven biển và Đồn Biên phòng Phổ Quang. Nhân kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống BDBP (03/3/1959-03/3/2022), 33 năm Ngày hội Biên phòng toàn dân (03/3/1989-03/3/2022); tham gia giải bóng đá Nam 05 người do thị xã tổ chức, nhân kỷ niệm ngày giải phóng thị xã Đức Phổ.

- Tham gia giải bơi thiếu niên phong trào thị xã Đức Phổ lần thứ IV năm 2023, đạt 02 giải nhì 50m Nam và 100m Nam, đạt giải ba toàn đoàn. Phối hợp với Công đoàn tham gia ngày hội văn hóa thể thao, nhân kỷ niệm 22 năm ngày gia đình Việt Nam (28/6/2001 – 28/6/2023) thị xã Đức Phổ tổ chức đạt giải nhất nhảy bao bố đôi và giải nhì toàn đoàn.

- Phối hợp với Hội Nông dân, tham gia giải bóng chuyền Bông lúa vàng. Do Hội Nông dân thị xã Đức Phổ tổ chức, đạt giải nhất.

- Phối hợp với Công đoàn tham gia giải bóng chuyền Nữ, do Liên Đoàn lao động thị xã tổ chức, đạt giải nhất.

*c) Công tác chính sách người có công và chính sách An sinh xã hội:*

*\* Lĩnh vực chính sách người có công:* Ngành LĐTB - XH phối hợp với đoàn thanh niên tổ chức quét vôi dọn vệ sinh tại nghĩa trang liệt sỹ, làm tràng hoa viếng nghĩa trang liệt sỹ trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7/1947 - 27/7/2023. Giải quyết kịp thời các chế độ người có công trên địa bàn, chi trả chế độ chính sách hàng tháng cho người có công đảm bảo. Chi quà Tết cho đối tượng chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 kịp thời, với tổng số tiền: 740.900.000 đồng và hiện vật. Cụ thể:

- Cấp tiền quà của Chủ tịch nước tặng 886 suất, với tổng số tiền là: 269.700.000 đồng.

- Cấp tiền quà của UBND tỉnh Quảng Ngãi, tặng 966 suất, với tổng số tiền là: 471.200.000 đồng.



- Cấp quà của UBND tỉnh Quảng Ngãi, tặng 584 suất, cho các đối tượng người có công và thân nhân NCC xã đang quản lý nhận quà (hiện vật) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

- Giải quyết các hồ sơ liên quan đến chính sách người có công đảm bảo, kịp thời, đúng đối tượng, không để hồ sơ tồn đọng tại địa phương, cụ thể: giải quyết chế độ mai táng phí: 26 hồ sơ; lập hồ sơ BHYT cho người có công 06 hồ sơ; lập hồ sơ cấp mới thẻ BHYT cho thân nhân liệt sỹ có 04 hồ sơ; điều chỉnh thông tin thân nhân người có công 21 hồ sơ; chuyển hồ sơ người có công 08 hồ sơ; lập hồ sơ thờ cúng liệt sỹ và chuyển đổi người thờ cúng liệt sỹ 10 hồ sơ. Trong năm, tổ chức tiếp nhận và làm Lễ truy điệu 02 hài cốt liệt sỹ vào nghĩa trang xã Phò An.

\* Về lĩnh vực bảo trợ xã hội và An sinh xã hội: Trong năm 2023 giải quyết chế độ BHYT trẻ em: 83 hồ sơ; BHYT cho bảo trợ xã hội: 11 hồ sơ; Giải quyết Mai táng phí có: 12 hồ sơ; Lập hồ sơ đủ 80 tuổi có: 15 hồ sơ; tổ chức xét đối tượng mức độ khuyết tật có: 26 hồ sơ; đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật: 17 hồ sơ; điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng: 08 hồ sơ; điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi) 85 hồ sơ; xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật: 11 hồ sơ; Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) 36 hồ sơ; lập danh sách cấp thẻ BHYT cho hộ nghèo, cận nghèo là 336 thẻ.

- Vận động nhân dân tham gia BHYT đến ngày 07/8/2023, đạt 94,73%

- Phối hợp với Mặt trận, các tổ chức Đoàn thể và các tổ chức, cá nhân trao quà cho đối tượng nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết Nguyên đán năm 2023. Cụ thể:

+ Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn, cấp 200 suất quà cho Hộ nghèo, Hộ khó khăn, Gia đình chính sách; mỗi suất quà trị giá 600.000 đồng. Với tổng số tiền là: 120.000.000 đồng.

+ Ngân hàng VietComBank, cấp 100 suất quà cho Hộ nghèo, Hộ khó khăn; mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. Với tổng số tiền là: 50.000.000 đồng.

+ Sốp Nữ Kim, cấp 40 suất quà cho Hộ nghèo, Hộ khó khăn; mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. Với tổng số tiền là: 20.000.000 đồng.

+ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cấp 25 suất quà cho Hộ nghèo, Hộ khó khăn; mỗi suất quà trị giá 2.000.000 đồng. Với tổng số tiền là: 50.000.000 đồng.

+ Ngân hàng BIDV, cấp 40 suất quà cho Hộ nghèo, Hộ khó khăn; mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. Với tổng số tiền là: 20.000.000 đồng.

+ Thượng tướng Trần Quang Phương, cấp 10 suất quà cho Hộ nghèo, Hộ khó khăn; mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. Với tổng số tiền là: 5.000.000 đồng.

+ Chủ tịch UBND tỉnh thăm tặng quà cho gia đình khó khăn: 07 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng. Với tổng số tiền là: 2.100.000 đồng.

+ Chủ tịch UBND tỉnh thăm tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn: 04 xuất quà, mỗi xuất trị giá 300.000 đồng. Với tổng số tiền là: 1.200.000 đồng.

+ Phối hợp Mặt trận TQVN xã Phổ An, cấp 49 xuất quà cho Hộ Cận nghèo, mỗi xuất quà trị giá 600.000 đồng. Với tổng số tiền là: 29.400.000 đồng.

+ Nhận cấp gạo đồ lửa nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, với 151 hộ, 374 khẩu, 5.610 kg gạo.

- Khảo sát lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu học nghề.

- Tổ chức thăm tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân ngày Quốc tế thiếu nhi.

- Tổ chức chúc mừng thọ cho các cụ tròn 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100 tuổi.

### **2.3.7 Công tác khôi nội chính:**

a) Về công tác Thanh tra - Tư pháp - Hộ tịch:

\* Về Tư pháp - Hộ tịch: Thực hiện tốt công tác quản lý hộ tịch, công tác chứng thực giải quyết cho tổ chức, công dân kịp thời, đúng quy định. Cụ thể: đăng ký khai sinh có 243 trường hợp, kết hôn có 62 trường hợp, khai tử có 222 trường hợp, cấp bản sao hộ tịch có 705 trường hợp, xác nhận tình trạng hôn nhân có 170 trường hợp; công tác chứng thực chữ ký có 501 trường hợp, chứng thực bản sao từ bản chính có 1.450 trường hợp, chứng thực bản sao điện tử có 49 trường hợp, chứng thực hợp đồng giao dịch 76 trường hợp.

- Đăng ký liên thông ba trong một (khai sinh, nhập khẩu, bảo hiểm y tế trẻ em dưới 6 tuổi) có 83 trường hợp. Trong đó, có 35 hồ sơ liên thông điện tử. Liên thông đăng ký khai tử, xóa khẩu, mai táng phí điện tử có: 07 hồ sơ.

\* Về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật:

- Tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo luật đất đai: được tổ chức trên địa bàn 4 thôn và có trên 600 lượt người tham dự.

- Công an chủ trì phối hợp với trường học tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc có trên 1500 giáo viên, học sinh tham dự.

- Câu lạc bộ mô hình đảm bảo ANTT trên địa bàn tổ chức lồng ghép tuyên truyền 04 đợt với hơn 400 lượt người tham gia.

- Phối hợp với hội LHPN xã tổ chức tuyên truyền pháp luật và phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTT ngày 08/3/2023 tại nhà văn hóa với trên 200 hội viên tham dự.

- Đài truyền thanh xã thực hiện 03 chương trình với 03 bài, 20 tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT.

- Tổ chức 30 đợt tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm nổi hiện nay, TTANGT, phòng chống cháy nổ trên địa bàn xã;

- Công an chủ trì phối hợp với Đoàn biên phòng tổ chức tuyên truyền pháp luật về biển đảo có trên 100 lượt người tham dự.

\* Về công tác Hòa giải ở cơ sở: Trong năm 2023, hòa giải cơ sở 06 vụ, hòa giải thành 06 vụ.

\* Về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư: Trong năm, tiếp công dân lưu động của Chủ tịch UBND xã tại 04 thôn, gồm: Thôn An Thổ, thôn An Thạch, thôn Hội An 1 và thôn Hội An 2 có: 40 ý kiến phản ánh, kiến nghị của

người dân. Chủ tịch UBND xã trả lời, phúc đáp, giải quyết 35 ý kiến; còn lại 05 ý kiến phản ánh của người dân liên quan đến đất đai Chủ tịch ghi nhận và kiến nghị lên cấp trên. Chủ tịch UBND xã tổ chức tiếp công dân định kỳ vào thứ 5 hàng tuần, tại phòng tiếp dân có 02 lượt, 02 công dân.

- Trong năm UBND xã tiếp nhận 30 đơn của công dân (thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã là: 30 đơn). Trong đó: 22 đơn yêu cầu giải quyết đất đai (trong đó thị xã chuyển về 02 đơn, thị Ủy chuyển về 01 đơn; trùng vụ việc 04 đơn), 02 đơn kiến nghị liên quan đến đất đai, 03 phản ánh; 03 đơn trình báo. UBND xã đã giải quyết xong 28 đơn, (02 đơn, công dân xin rút đơn).

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023.

*b) Về công tác Công an:*

\* *Tình hình có liên quan đến an ninh quốc gia:* Trên địa bàn xã tiếp tục giữ vững ổn định, chưa ghi nhận các vấn đề phát sinh có ảnh hưởng đến ANQG.

- Hoạt động của Người nước ngoài, Việt kiều: Trong năm 2023 có 15 lượt, 16 người Việt Nam định cư ở nước ngoài về thăm thân nhân, chấp hành đúng các quy định của pháp luật chưa phát hiện vi phạm gì.

\* *Tình hình TTATXH:* Công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và TNGT: Trong năm xảy ra 08 vụ (so với cùng kỳ năm trước giảm 06 vụ), cụ thể:

- 02 vụ đánh bạc; 02 vụ sử dụng trái phép chất ma túy; 02 vụ trộm cắp tài sản. Đưa 01 đối tượng vào diện quản lý đối tượng sử dụng ma túy trái phép ở An Thổ, xã Phổ An.

- Tai nạn giao thông: xảy ra 02 vụ, làm bị thương 02 người.

*c) Về công tác quốc phòng:* Tổ chức triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự tại địa phương năm 2023.

- Giao quân cho Thị xã Đức Phổ có 24/24 thanh niên, đạt 100%.

- Giải quyết chống khám có 15/24 trường.

- Huấn luyện cơ động 21/21 đ/c, đạt 100%.

- Kết nạp dân quân mới 30/30 đ/c, đạt 100%.

- Đón quân nhân xuất ngũ về địa phương có 23 quân nhân.

- Huấn luyện Dân quân năm thứ nhất: 23/23 đồng chí, đạt 100%.

- Huấn luyện Dân quân biên: 07/7 đồng chí, đạt 100%.

- Huấn luyện Dân quân tại chỗ: 30/30, đạt 100%.

- Huấn luyện Dân quân binh chủng: 47/47, đạt 100%.

- Lực lượng Dự bị động viên tham gia huấn luyện 41/41 đ/c, đạt 100%.

- Công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2024. Tổng chốt, xét nghĩa vụ Quân sự có 477 thanh niên. Trong đó, đủ điều kiện gọi khám là 229 thanh niên.

### **3. Công tác khen thưởng:**

- Công tác khen thưởng và đề nghị khen thưởng đảm bảo đúng quy định về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và thời gian; kịp thời khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

- Tặng giấy khen cho cho 04 tập thể và 16 cá nhân, đã có thành tích tốt trong phong trào thi đua năm 2022 và đề nghị UBND thị xã Đức Phổ tặng giấy

khen cho tập thể 01 và 05 cá nhân đã có thành tích tốt trong phong trào thi đua năm 2022; Chủ tịch UBND xã khen thưởng cho 01 tập thể và 04 cá nhân có thành tích trong 20 năm tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003-2023”. Chủ tịch UBND xã khen thưởng cho 07 tập thể và 29 cá nhân, có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2023.

- Ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023; triển khai đăng ký phong trào thi đua năm 2023 và hoàn thiện hồ sơ gửi về cấp trên; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới tác phong làm việc, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức.

#### **4. Công tác tuyên truyền, nhân điển hình tiên:**

Công tác tuyên truyền, nhân điển hình tiên tiến được quan tâm chỉ đạo; biểu dương khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua chuyên đề, đột xuất.

#### **5. Tổ chức bộ máy về công tác thi đua, khen thưởng; cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng:**

*5.1. Hội đồng thi đua khen thưởng:* Thực hiện các quy định về thi đua, khen thưởng và hướng dẫn của cấp trên. UBND xã đã kiện toàn Hội đồng Thi đua- khen thưởng xã với 14 thành viên, theo Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 08/8/2023 của UBND xã Phổ An về việc kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng xã Phổ An, đảm bảo số lượng, cơ cấu thành viên theo quy định; Chủ tịch UBND xã làm Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng xã. Hội đồng thi đua khen thưởng xã ban hành Quy chế hoạt động theo quy định.

#### *5.2. Về đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng:*

- Phân công Công chức Văn phòng- Thống kê UBND xã phụ trách công tác thi đua, khen thưởng.

- Nhìn chung việc thực công tác thi đua, khen thưởng ngày càng đi vào nề nếp và đạt hiệu quả. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được bộ phận chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng còn kiêm nhiệm nhiều việc nên trong công tác tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo trong việc thực hiện các nội dung về công tác thi đua, khen thưởng đôi lúc còn lúng túng.

#### *5.3. Cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng:*

Các thủ tục khen thưởng và đề nghị các cấp thẩm quyền khen thưởng được thực hiện đảm bảo theo quy định hiện hành; cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng được trang bị các trang thiết bị công nghệ thông tin như: Máy vi tính kết nối internet, máy in để phục vụ công tác.

### **III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:**

**1. Ưu điểm:** Nhìn chung trong năm 2023, phong trào thi đua được triển khai thực hiện và tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong các phong trào thi đua, phát huy phong trào thi đua yêu nước. Kinh tế - xã hội trong năm 2023 phát

triển; việc khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng cho tập thể, cá nhân được thực hiện đúng quy trình, công khai, dân chủ, khách quan, đảm bảo đúng tiêu chuẩn.

## **2. Tồn tại, hạn chế:**

Công tác thi đua, khen thưởng về các mô hình gương điển hình tiên tiến chưa thật sự lan tỏa và nhân rộng như: Các sáng kiến kinh nghiệm áp dụng vào thực tiễn chưa được đăng ký thực hiện.

## **3. Nguyên nhân:**

Cán bộ, công chức làm công tác thi đua khen thưởng theo hình thức kiêm nhiệm nên thực hiện nhiệm vụ đôi lúc còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, chưa kịp thời cụ thể hóa các văn bản của cấp trên để tổ chức thực hiện.

## **4. Giải pháp, biện pháp khắc phục:**

- Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu của cơ quan trong công tác chỉ đạo tổ chức phát động và duy trì thường xuyên các phong trào thi đua trong phạm vi quản lý.

- Tiếp tục đổi mới việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua, công tác khen thưởng theo tinh thần thiết thực, hiệu quả; luôn xác định công tác thi đua, khen thưởng là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024; Tổ chức phát động các phong trào thi đua, công tác khen thưởng; biểu dương các tập thể, cá nhân làm tốt trong phong trào thi đua.

## **5. Kiến nghị, đề xuất:**

Để công tác thi đua khen thưởng trong thời gian đến thực hiện được tốt hơn, UBND xã đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng thị xã Đức Phổ, như sau: Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng, để trao đổi kinh nghiệm công tác, những khó khăn, vướng mắc trong công tác thi đua, khen thưởng và tiếp thu những văn bản mới.

# **Phần II** **PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024**

## **I. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm:**

Trên cơ sở phát động phong trào thi đua của UBND xã, các ngành, đơn vị và các hội đoàn thể tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra, rà soát các chỉ tiêu kế hoạch của xã đề ra năm 2024 là nâng cao chất lượng, tăng trưởng, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu theo hướng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ; Thực hiện tốt các mục tiêu an sinh, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống nhân dân. Giữ vững ổn định chính trị, tăng cường củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh và trật tự, an toàn xã hội. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước. Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

1. Tiếp tục quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào thi đua yêu nước.

2. Quán triệt và tổ chức tốt các văn bản chỉ đạo về công tác thi đua khen thưởng của Trung ương, Tỉnh, thị xã nhằm nâng cao nhận thức và thống nhất trong triển khai tổ chức công tác thi đua, khen thưởng.

3. Phát động và đẩy mạnh phong trào thi đua nhân các ngày lễ lớn trong năm gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Xây dựng các chỉ tiêu cụ thể, thiết thực nhằm thực hiện đạt kết quả mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2024.

4. Tổ chức phát động các phong trào thi đua theo sự chỉ đạo của cấp trên.

## **II. Giải pháp tổ chức, thực hiện:**

1. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác thi đua, khen thưởng. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong vận động tổ chức phát động các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

2. Tăng cường vai trò trách nhiệm của cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng trong việc tham mưu cho Hội đồng Thi đua- Khen thưởng triển khai các phong trào thi đua yêu nước.

3. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt chương trình hiện đại hóa nền hành chính theo quy định; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chế độ trách nhiệm cá nhân, chống tham nhũng lãng phí, sách nhiễu phiền hà nhân dân, xử lý nghiêm cán bộ, công chức vi phạm.

Trên đây là báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của UBND xã Phổ An. Kính gửi Hội đồng thi đua - Khen thưởng thị xã Đức Phổ theo dõi chỉ đạo./.

### **Nơi nhận:**

- UBND thị xã;
- Hội đồng TĐKT thị xã;
- Phòng Nội vụ thị xã;
- TT Đảng uỷ, TT HĐND xã;
- TT. UBMTTQVN xã;
- Các Ngành, hội đoàn thể xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Phạm Quốc Việt**